

08/11/17 THỨ TƯ TUẦN 31 TN

Lc 14,15-24

14:15 Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu: "Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!"

14:16 Người đáp: "Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người.

14:17 Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: "Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn".

14:18 Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: "Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm; cho tôi xin kiếu".

14:19 Người khác nói: "Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây; cho tôi xin kiếu".

14:20 Người khác nói: "Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được".

14:21 Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng: "Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây".

14:22 Đầy tớ nói: "Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ".

14:23 Ông chủ bảo người đầy tớ: "Ra các ngõ đường, dọc theo bờ rào bờ giậu, ép người ta vào đầy nhà cho ta.

14:24 Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi".

ƯU TIÊN BỮA TIỆC NƯỚC TRỜI

"Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa." (Lc 14,15)

Suy niệm: "Tôi mới mua một thửa đất... tôi mới tậu năm cặp bò... tôi mới cưới vợ..." Mời nghe qua, có vẻ như ba lý do xin kiếu đều hợp lý, bởi vì không ai xin kiếu để đi ăn trộm ăn cướp cả! Thế nhưng, suy cho cùng thì tất cả quá nghiêng về hạnh phúc trần tục của bản thân, đến nỗi xao lãng, phớt lờ trước hạnh phúc Nước Trời. Những công việc của cuộc sống trên đây không quá cấp bách đến nỗi phải được ưu tiên làm ngay, để người ta có thể từ chối lời mời ưu ái của Thiên Chúa. Ta ghi nhớ hai bài học sau đây: (1) quá bon chen, mê mải với công ăn việc làm có thể kéo ta xa Chúa; (2) cấm đầu cấm cổ hưởng thụ cũng làm ta mất Chúa, quên mất hạnh phúc Nước Trời. Chúa Giêsu nhắc ta đâu là giá trị ưu tiên: "được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?" (Mt 17,26)

Mời Bạn: Ngày sống của bạn xoay quanh công ăn việc làm, giao tiếp, kinh nghiệm, thư giãn, vui chơi... Bạn sống thế nào để, qua những công việc đời thường ấy, bạn thể hiện lời kinh vẫn đọc mỗi ngày Chúa Nhật "kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự" (Kinh 10 Điều Răn).

Chia sẻ: Những bận tâm cho cuộc sống trần thế có dễ làm bạn xao lãng cùng đích của đời người không?

Sống Lời Chúa: "Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, rồi tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho" (Mt 6,33).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ đến cùng đích của đời người, để con biết dành ưu tiên trước hết cho Nước Trời và sự công chính, rồi mới đến các giá trị trần thế khác. Amen.